

สายการบินเอทีฮัด แต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศฟิลิปปินส์



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้แต่งตั้ง มร. หมวน ตอร์เรส เพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศฟิลิปปินส์



ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ 2 ของสายการบินเอทีฮัดประจำประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเขาเคยได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสายการบินเอทีฮัดประจำกรุงมะนิลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

มร. ปีเตอร์ บลัมการ์เนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัดมีความยินดีที่จะแต่งตั้ง มร. หมวน ตอร์เรส ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเขาจะกลับไปทำงานที่กรุงมะนิลาเพื่อสานต่อบทบาท และหน้าที่ของเขาให้ประสบความสำเร็จเหมือนครั้งที่เขาเคยรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเมืองโตเกียว และประเทศบราซิล ซึ่งในปีก่อนเขาได้เปิดตัวการให้บริการเส้นทางใหม่อาบู ดาบี – เซาเปาโล”

“มร. หมวนเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสายการบินเอทีฮัดที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกของเรา และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับเขาเพื่อกลับไปทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์”

“การได้รับมอบหมายหน้าที่ของเขาในประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ และทำให้มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับผู้ที่มิผลประโยชน์ร่วมกัน”

“มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายของสายการบินเอทีฮัด และในด้านความสัมพันธ์กับประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ มร. หมวน ช่วยเปิดการให้บริการของเราไปยังกรุงมะนิลาในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในขณะนั้นเราได้ดำเนินการจัดตารางเวลาเที่ยวบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบิน A330-200 ในวันนี้เราสามารถให้บริการเที่ยวบินที่เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ด้วย 2 เที่ยวบินต่อวัน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 777-300ER ซึ่งมีความจุในการขนส่งผู้โดยสารได้มากขึ้น”

“ประสบการณ์ของ มร. ชวน ที่ได้รับขณะรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น และประเทศบราซิล

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากของสายการบินเอทีฮัต ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนในด้านเชิงพาณิชย์ และการสร้างแบรนด์ในประเทศฟิลิปปินส์”

มร. ปีเตอร์ บัลมการ์เนอร์ ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศฟิลิปปินส์คนใหม่ แทน มร. จอห์น วีล อีแวนส์

“มร. จอห์น เคยได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความสามารถในการดำเนินงานด้วยระยะเวลา 18 เดือน เขาได้ฝากผลงานที่ประสบความสำเร็จ ก่อนจะย้ายไปรับบทบาท และหน้าที่ใหม่”

“สิ่งสำคัญที่ทำให้ มร. จอห์น ประสบความสำเร็จ คือ ความเป็นผู้นำ และการสนับสนุนที่เขาได้ให้กับทีมงานของเราที่กรุงมะนิลา และลูกค้าในด้านอุตสาหกรรมของพวกเรา

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ มร. จอห์น ย้ายไปทำงานประจำประเทศเนปาล ที่ซึ่งเขาจะต้องดูแล และรับผิดชอบในด้านโปรแกรมเชิงพาณิชย์ของสายการบิน และทีมงานในตลาด เราหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับบทบาทใหม่ที่ได้รับ”

มร. ชวน ตอร์เรส จะเริ่มบทบาทใหม่ของเขาในประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เขาย้ายมาจากเซาเปาโล ที่ซึ่งเขาเคยได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสายการบินเอทีฮัตประจำภาคพื้นอเมริกาใต้ และบราซิล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และก่อนที่เขาจะย้ายไปประจำการที่ประเทศบราซิล มร. ชวน

ทำงานอยู่ที่กรุงโตเกียว จำนวน 2 ปี ในขณะนั้นเขาได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสายการบินเอทีฮัตประจำประเทศญี่ปุ่น และเขามีบทบาทสำคัญในการเปิดตัวการให้บริการของสายการบินเอทีฮัตสู่โตเกียว

(นาริตะ) และนาโกย่า

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสายการบินเอทีฮัต มร. ชวน ตอร์เรส เคยทำงานที่สายการบิน เคแอลเอ็ม รอยัล ดัตช์ เขาเคยได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญในตลาดที่แตกต่างกันทั่วโลก

สายการบินเอทีฮัต ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินไปยังประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ในปัจจุบัน ได้ให้บริการ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังกรุงมะนิลา ด้วยเครื่องบินโบอิง 777 ซึ่งให้บริการใน 2 ระดับชั้น